

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 6 tháng đầu năm 2017

Sở Giao thông vận tải nhận Công văn số 771/VPTT-BCĐ ngày 16/11/2016 của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” về việc báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2017 thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Sở Giao thông vận tải báo cáo như sau:

1. Tình hình triển khai thực hiện:

Quán triệt mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp ủy Đảng, Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải đã kịp thời triển khai, phổ biến và quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm tạo nên phong trào thi đua sôi nổi và rộng khắp trong toàn ngành. Đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; nêu cao lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách, ý thức tự trọng, tự chủ vươn lên; xây dựng và phát huy lối sống “*mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người*”; mạnh dạn đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, lạc hậu; chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực ảnh hưởng xấu đến xây dựng nền văn hóa.

Sở đã tổ chức, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*”; *đăng ký xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “cơ quan văn hóa*”; đồng thời đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*”; tích cực xây dựng gia đình “*No ảm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc*”. Tiếp tục phát động phong trào thi đua “*Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc*”; phong trào “*Thanh niên sống đẹp*”, “*Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác*”; “*Thanh niên với văn hóa giao thông*”... Phong trào “*Xanh - Sạch - Đẹp*” trong cơ quan, đơn vị. Ngoài ra còn tham gia các hoạt động thể thao do các cấp, các ngành tổ chức nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác xây dựng nếp sống văn hóa phù hợp với luật pháp và đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

2. Kết quả đạt được:

Từ đầu năm đến nay, việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Sở và các đơn vị trong ngành đã đạt được những kết quả đáng kể. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động luôn nêu tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, có ý thức tôn trọng pháp luật; hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam; tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đó là: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng của nhân dân; có tình thương yêu, đoàn kết, sống có nghĩa, có tình, trung thực, thẳng thắn, khiêm tốn, nếp sống trong sạch, lành mạnh, cầu thị tiến bộ và tinh thần trách nhiệm cao trong đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, phản văn hóa; có tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo, ý thức tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ môi trường; tác phong làm việc quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong lời nói, việc làm. Trong sinh hoạt nội bộ luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn hoạn nạn. Khi giao tiếp công việc thể hiện theo đúng quy định văn hóa ứng xử với đồng nghiệp, với các tổ chức và với mọi công dân, tạo được sự hài hòa khi giải quyết công việc.

Trong năm nhân kỷ niệm các ngày truyền thống, dịp Lễ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên đã phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng; tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, hào hứng, tinh thần đoàn kết giao lưu, học hỏi và đã thu được kết quả tốt đẹp. Ngoài ra trong quan hệ với địa phương đóng chân trên địa bàn, Sở thực hiện tốt mối quan hệ đoàn kết, phối hợp, tham gia tích cực các hoạt động của Phường, Tổ dân cư phát động. Chủ động sửa chữa tu bổ hệ thống vỉa hè, chăm sóc cây xanh trước cửa đơn vị, không để các trường hợp sử dụng vỉa hè buôn bán, đậu đỗ xe không đúng quy định gây mất trật tự cảnh quan đô thị. Ngoài ra nhân dịp Tết nguyên đán Sở tổ chức thăm, giao lưu văn nghệ, thể thao, tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 703 và xã kết nghĩa Mừng Hoong; đã tạo được tình cảm thân mật, gắn bó trong quan hệ, khích lệ, động viên đơn vị và địa phương hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

3. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017:

Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Sở tiếp tục quán triệt, tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thấm nhuần quan điểm đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hóa; nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, pháp luật của Nhà nước; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham gia tích cực trong các hội diễn, hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật...

Trên đây là báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2017 thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Sở Giao thông vận tải.

Sở Giao thông vận tải báo để Quý Sở biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh (b/c);
- Giám đốc (b/c);
- Lưu: VT, VP (Dùng CNTT).



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Mươi